

Số 974 -CV/ĐU

Về việc thực hiện kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng của Chủ đề năm 2024

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 31 khóa XI họp ngày 14, 15 tháng 6 năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng của Chủ đề năm 2024 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”;

Thực hiện Kế hoạch số 366-KH/TU ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng của Chủ đề năm 2024, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ quán triệt và thực hiện các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng để thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2024 góp phần xây dựng Đảng bộ, từng tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh.

- Nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024; tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ để toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

(1) Phấn đấu hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025¹.

¹ Tại trang 167 Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, có nêu:

- **Chỉ tiêu số 23:** Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém xuống dưới 0,5%.

- **Chỉ tiêu số 24:** 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- **Chỉ tiêu số 25:** Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

(2) 100% cán bộ, đảng viên (đương chức) thực hiện đăng ký chương trình hành động cá nhân về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(3) 100% chi bộ trực thuộc có kiểm tra, giám sát, kiểm điểm đánh giá cuối năm việc thực hiện chương trình hành động cá nhân vào dịp kiểm điểm cuối năm.

(4) Có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(5) 100% đảng ủy cơ sở và người đứng đầu thực hiện nghiêm Quy định số 1793-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

(6) Triển khai thực hiện đồng bộ 100% phần mềm quản lý văn bản, quản lý tài sản, tài chính theo triển khai của các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện các phần mềm do Văn phòng Trung ương Đảng triển khai và số hóa toàn bộ văn bản đi, đến (không có độ mật) trong năm 2024.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Các nhóm nhiệm vụ thường xuyên

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW², Kế hoạch số 03-KH/TW³, Kế hoạch số 99-KH/TU⁴ và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về công tác xây dựng Đảng theo lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024.

- Tập trung kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các nội dung đăng ký và thực hiện tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương; triển khai thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên gắn với thường xuyên thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU ngày 19 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thành phố trong giai đoạn mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- **Chỉ tiêu số 26:** 100% các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và chính quyền số ở Thành phố Hồ Chí Minh.

² Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

³ Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

⁴ Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW.

- Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, nâng cao sức đề kháng, bản lĩnh chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu rèn luyện ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển Thành phố; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của người lao động; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản Thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, cấp ủy cấp trên trực tiếp, kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; không để xảy ra tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm.

- Kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, uy tín, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ để chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII. Thực hiện nghiêm Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, nhất là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng các chức danh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm đề án vị trí việc làm gắn với công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế của hệ thống chính thành phố chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc

thực hiện sắp xếp khu phố - ấp, tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm ổn định hoạt động, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị Thành phố; nâng cao trách nhiệm và tính nêu gương trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra sai phạm). Tiếp tục thực hiện Quy định số 1793-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII.

- Tiếp tục thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố trong tình hình mới. Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gắn với việc thực hiện Kết luận số 567-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy⁵ phù hợp với tình hình thực tiễn, theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi được giao phụ trách; tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc, khó khăn các dự án, vụ việc trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, về tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được giao chủ trì, tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 nhưng chậm thực hiện nhiệm vụ được giao, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh công việc, quan liêu, cơ hội,

⁵ Kết luận số 567-KL/TU ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

vụ lợi, tham nhũng, lãng phí. Phát huy việc tự kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường việc phối hợp giữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan của Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò giám sát của người lao động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình và các mô hình, giải pháp hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chủ đề năm 2024.

2. Các nhiệm vụ cần lưu ý

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đối với Đề án đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ở 08 ngành (công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, y tế, du lịch, quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ.

2.2. Về tổ chức sinh hoạt chuyên đề: tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong năm 2024 theo chỉ đạo của Thành ủy để thúc đẩy thực hiện nội dung liên quan trong toàn Đảng bộ Sở.

2.3. Tổ chức khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát các thiết chế văn hóa cơ sở tại cơ quan, đơn vị gắn việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Thành ủy.

2.4. Thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn của Thành ủy.

2.5. Thực hiện Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng dẫn của Thành ủy.

2.6. Tham mưu các kế hoạch chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030; quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2.7. Kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy.

2.8. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng, làm cho việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và lan tỏa sâu rộng.

2.9. Quán triệt, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở khi sắp xếp khu phố, áp theo quy định của Trung ương.

2.10. Tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII.

2.11. Tổ chức tập huấn; thảo luận, trao đổi, hỏi - đáp một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp.

2.12. Quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; xác định những khó khăn, vướng mắc, vấn đề đặt ra và đề xuất phương hướng, các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

2.13. Tham gia bình chọn các sự kiện nổi bật về xây dựng Đảng năm 2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 366-KH/TU, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch đề ra; chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2024 về Văn phòng Đảng ủy *trước ngày 18 tháng 10 năm 2024.*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**


Nguyễn Huỳnh Long